



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวิธีการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามประกาศดังกล่าวแล้ว มีผู้มีคุณสมบัติฯ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ตามตำแหน่งดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางระดับ คำเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

เลขที่ ประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งนภา กาวีจันทร์	*** การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้เข้าสอบได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง พบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติฯ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติฯ โดยไม่แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งการสรรหาและเลือกสรรหรืออาจพิจารณาให้ออกจากการทำงานในกรณีที่ได้รับ การแต่งตั้งไปแล้ว

วันทำการ เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

กำหนดวันสอบฯ ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอคลอง จังหวัดแพร่

การทดสอบความรู้สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กลุ่มผู้มีทักษะ)

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

โดยการสอบข้อเขียนปรนัย (จำนวน ๕๐ ข้อ) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ทดสอบข้อเขียนปรนัย จำนวน ๕๐ ข้อ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

วิธีการสรรหาและเลือกสรร

๑) การทดสอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน ๕๐ ข้อ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียนปรนัย ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน ๕๐ ข้อ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยสอบข้อเขียนปรนัย ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓) การทดสอบความรู้ความสามารถในตำแหน่ง โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) จะทำการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ทั่วไป ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชาวน์ปัญญา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน และจะทดสอบในด้านความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอแผนการจัดประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม

โดยให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบด้วย